
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 1  ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
ที ่ ประเด็นในการมีส่วนร่วม องค์กรหรือบุคคลภายนอก 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 
ระเบียบโรงเรียนปะทิววิทยาว่าด้วยความประพฤติ
และการลงโทษนักเรียน 
การประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว 
(งบประมาณเขตพ้ืนที่) 
การสนับสนุนทุนการศึกษาและการมอบ
ทุนการศึกษา 
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนปะทิววิทยา 
 
- มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนปะทิววิทยา 
- สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปะทิว-ปะทิววิทยา 

องค์ประกอบที่ 2  สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. รูปภาพของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาโรงเรียนปะทิววิทยา 
4. รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
5. รายชื่อคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปะทิว-ปะทิววิทยา 

องค์ประกอบที่ 3  ผลจากการมีส่วนร่วม 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 
3. ระเบียบโรงเรียนปะทิววิทยาว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติและการลงโทษนักเรียน ปี 2567 

องค์ประกอบที่ 4  การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 
1. การทำข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปฏิบัติหรือปรับปรุง 

กระบวนการทำงานของโรงเรียน 
-  ผศ.วัชระ  ศิลป์เสวต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1. การใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด 
   2. การหาเงินเพื่อให้เพียงพอและปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น การทอดผ้าป่าการศึกษา 
-  อาจารย์อนันต์  นาคสังข์  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1. ระเบียบทรงผมของนักเรียน เมื่อโรงเรียนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ปกครองและตัวแทน 

นักเรียนแล้ว ควรควบคุมดูแลให้เข้มงวดอยู่ในขอบเขตความพอดี 
 นำมาสู่ - การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ โดยการเพ่ิมเงินเหลือจ่าย ปี 2566 ให้สอดคล้องกับความจำเป็น
ของสถานศึกษา 
                    - ระเบียบว่าด้วยความประพฤติและการลงโทษนักเรียน  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปะทิววิทยา 

คร้ังที่ 1/2567 
วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖7  เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนปะทิววิทยา 
------------------------------------ 

ผู้มาประชุม   
1. ผศ. วัชระ ศิลป์เสวตร์    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. นายมนต์ชัย  โกษฐเพชร  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3. นายศุภวัฒน์ ชื่นจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4. นายโสพจน์  ธรรมรักษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. นายสุนทร  ไผยา   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6. นายจุลพงษ์  มณีศรี   ผู้แทนครู  กรรมการ 
7. พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ชนาสโก ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 
8. นายอนันต์  นาคสังข์        ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
9. นายสมศักดิ์  เพชรคีรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. นายอนุศักดิ์  ธรรมวัฒนะ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
11. นายวุฒิชัย  นวลแก้ว    ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
 1.  นายเลอศักดิ์  คชเวช   ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ ติดราชการ 
 2.  นายสุวชัช์  ขยายแย้ม   ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ ติดราชการ 
 3.  นางสาวพจนีย์  เศลาอนันต์  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ ติดราชการ 
 4.  นางสาววชิญ์ศรุตา แสงอรุณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ ติดราชการ 

 

ผู้ดำเนินการประชุม  ผศ. วัชระ ศิลป์เสวตร์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประธานการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา     13.0๐   น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  ผูช้่วยศาสตราจารย์ วัชระ ศิลป์เสวตร์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กล่าวเปิดการ

ประชุม พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน  
1.2  ประธานมอบให้  นายวุฒิชัย  นวลแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา กรรมการและเลขานุการ 

ดำเนินการเสนอวาระการประชุมตามลำดับ 

 -  ผอ.วุฒิชัย แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา คือ นางสาวพัชรี  เผ่าวรรธนะพันธุ์ 
ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 -  ผอ.วุฒิชัย ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 
1. นางสาวจารุวรรณ  กุมารสนิธุ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

2. นางสาวพรรณทิพา  ไพบูลย์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

3. นางสาวจิตราภรณ์  บุญมา  หัวหน้างานแผนและนโยบาย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566  
 มติที่ประชุม   รับรอง  



ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  การขอไว้ทรงผมตามเพศสภาพ 

        -  การขอไว้ผมยาวของนักเรียนชายที่อยากเป็นหญิง 
        -  การขอตัดผมสั้นของนักเรียนหญิงที่อยากเป็นชาย 
        คณะกรรมการยินยอมให้นักเรียนไว้ทรงผมตามท่ีเสนอขอมาแต่ต้องอยู่ในระเบียบของโรงเรียน และให้
คำเสนอแนะถ้าโรงเรียนจะให้นักเรียนชายไว้ผมยาว ก็ต้องมัดให้เรียบร้อย แต่โรงเรียนก็ต้องดูแลเรื่องการแต่งกาย
ไม่ให้ผิดระเบียบ 
        คณะกรรมการเสนอให้โรงเรียนควรเชิญผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวมาคุยกันว่ายินยอมหรือไม่ 
ถ้าผู้ปกครองยินยอมก็ไม่น่าจะมีปัญหา แต่การแต่งกายให้คงไว้เหมือนเดิม 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 นายวุฒิชัย  นวลแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการเสนอวาระการ
ประชุมตามลำดับ ดังนี้ 
 4.1  กลุ่มบริหารวิชาการ 
        1. รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการ รับทราบ 

 

 

 



 4.2  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
        1. รายงานการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        2. รายงานผลการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         3.  การจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ 2568   
     - ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 6  งบประมาณ 252,300 บาท 
     - ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า   งบประมาณ 499,900 บาท 
 - คณะกรรมการ  รับทราบ 
 4.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
        1. การบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย วชิาเอกเกษตรกรรม 
        2. การจ้างครูภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
 - คณะกรรมการ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
      - การขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนมีโครงการ 28 โครงการ  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการมีมติ เห็นชอบ   

 5.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
        1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567 
  ผอ.วุฒิชัย ชี้แจงการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงรองผู้อำนวยการ ต้องดำรงตำแหน่งใน
สถานศึกษาเดิม 24 เดือน ถึงจะเขียนย้ายได้ โดยมีตำแหน่งผอ. ว่าง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 
โรงเรียน คือ โรงเรียนศรียาภัย และ โรงเรียนสวนศรีวิทยา  กำหนดส่งเรื่องย้ายถึง สพม.สฎชพ ตั้งแต่วันที่ 1 -15 
กรกฎาคม 2567 โดย ผอ.วุฒิชัย ได้ประสงค์ขอย้ายในครั้งนี้ 
  มติที่ประชุม  คณะกรรมการมีมติ เห็นชอบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ 
1. ประธาน ต้องการให้วิชาการทำกราฟการเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่ามี

มหาวิทยาลัยไหนบ้าง 
2. คุณอนันต์ กรรมการ ต้องการทราบการติด 0 ร มส มผ ของนักเรียนว่ามีมากน้อยแค่ไหน และให้

โรงเรียนจัดทำแผนการช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ 0 ร มส มผ 
3. ผอ.ชี้แจงการช่วยเหลือนักเรียนที่ติด 0 ร มส มผ คือ กลุ่มบริหารวิชาการได้เรียกนักเรียนเข้าแถว

หลังเลิกเรียนและให้นักเรียนที่ติด 0 ร มส มผ ไปพบครูประจำวิชาเพ่ือแก้ต่อไป 
4. ผอ.วุฒิชัย ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่สุนทร  ไผยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ทาสีอัฒจันทร์ของโรงเรียน  

ปิดประชุมเวลา  15.3๐  น. 
 

 ลงชื่อ                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                     ( นายวุฒิชัย  นวลแก้ว )  
 

                                           ลงชื่อ                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                                                     ( ผศ. วัชระ ศิลป์เสวตร์ ) 
 
 



ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปะทิววิทยา 

คร้ังที่ 1/2567 

วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 















 
 
 
 
 
 
 

 

 


